

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN
CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VN

Số: 264/CDCT-CSPL

V/v vận động ủng hộ đồng bào bị
thiệt hại do bão lũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở
trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam

Thực hiện công văn số 2046/TLĐ/QHLĐ ngày 11/9/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Trong những ngày qua bão số 3 (bão Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh, thành phố phía Bắc nước ta. Theo thống kê ban đầu của các địa phương tính đến sáng ngày 12 tháng 9 năm 2024, đã có 326 người chết và mất tích, trên 750 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị sập, bị ngập, tóc mái, hư hỏng, nhiều héc ta lúa, hoa màu, cây cối bị phá hủy, cầu đường và phương tiện đi lại bị hư hỏng nặng. Ảnh hưởng của mưa bão vẫn còn đang diễn biến phức tạp và chưa dừng lại. Đời sống của người dân hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, người lao động ở một số doanh nghiệp phải ngừng việc do doanh nghiệp chưa kịp khắc phục sản xuất sau mưa bão.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai việc vận động ủng hộ hỗ trợ như sau:

1. Kêu gọi, vận động cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, "trương thân tương ái" tích cực tham gia ủng hộ, sẻ chia, giúp đỡ về vật chất và tinh thần với người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng mưa bão và góp phần cùng với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành Công Thương nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, việc làm cho đoàn viên, CNVC,LD.

2. Mức phần đầu vận động chung là: cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động mỗi người một ngày lương/thu nhập trở lên.

3. Số tiền quyên góp, ủng hộ của đoàn viên, người lao động của các đơn vị được chuyển cho Ban vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc chuyển về Công đoàn Công Thương Việt Nam để thống nhất chuyển cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn theo quy định

Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam ghi nhận, tri ân những tình cảm, tấm lòng nhân ái, cao đẹp của đoàn viên, người lao động và cam kết công khai, minh bạch các nguồn kinh phí ủng hộ, hỗ trợ qua tổ chức Công đoàn trong toàn ngành.

Thông tin ủng hộ về tài khoản của Công đoàn Công Thương Việt Nam:

Tên tài khoản VNĐ: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Số 21 Ngô Quyền , Hoàn Kiếm Hà Nội, Số tài khoản 118 00000 1604

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Nội dung ghi: Ủng hộ ĐV, CNVCLĐ và đồng bào bị bão lụt

Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chủ động triển khai thực hiện và kịp thời thông tin, báo cáo về Công đoàn Công Thương Việt Nam kết quả vận động ủng hộ ở tại địa phương, về ngành (qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động) Công đoàn Công Thương Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt vận động.

(Đầu mối liên hệ: Ban CSPL và QHLD Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Trưởng ban Lê Thị Tâm: 0903238905)

Trân trọng./ *Thu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TLĐLĐVN (để báo cáo);
- Lưu: CSPL &QHLD, VP *VP*

